



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ โทร. ๐๒-๙๔๒-๙๒๒๓ ต่อ ๔๓๐๗-๙

ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๕ / ก. ๙๖๒๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

เรียน คณะ สำนัก สถาบัน

ตามที่มีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งมีผลใช้ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะต้องเริ่มใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างจัดทำกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ นั้น

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ส่วนงานดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพัสดุ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

๒. ขณะนี้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ กรมบัญชีกลางยังไม่ประกาศใช้

๓. พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ การปฏิบัติในด้านการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่กรมบัญชีกลางจัดทำ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงต้องดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ กรณีเมื่อถึง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว กรมบัญชีกลางยังจัดทำกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศไม่แล้วเสร็จ ให้ส่วนงานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติ ข้อกำหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ไปจนกว่าจะมีการแจ้งเวียนให้ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓.๒ กรณีเมื่อถึง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนให้ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ให้ส่วนงานปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางประกาศ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของส่วนงานที่ได้รับมอบอำนาจไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล รอดเพชร)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงิน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์